

ผิดหรือถ้าจะตั้งคริสตจักรซ้อนคริสตจักร ?

เขียนโดย Administrator

วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2010 เวลา 23:14 น. - แก้ไขล่าสุด วันพุธที่ 09 พฤษภาคม 2012 เวลา 20:29 น.



ผิดหรือถ้าจะตั้งคริสตจักรซ้อนคริสตจักร ?

โดย : ชุนโร

เรื่องที่เกิดขึ้นในหลายๆคริสตจักรต่างๆซ้ำแล้วซ้ำอีกเมื่อคริสเตียนบางคนมีรากขมขึ้นในใจ ไม่ได้จัดการแก้ไขให้หมดสิ้น คนบางคนที่ไม่สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้ อาจจะเป็นเพราะว่าใจร้อน เป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเอง ทำอะไรตามใจตัวเองทำตามอำเภอใจ อีโก้สูงจึงทำให้หลายระวัตร่างตัวที่จะคบค้าสมาคมด้วย ก็ทำเป็นว่าตัวของเขาถูกกระทำเที่ยวไปบอกใครๆว่าตัวของเขาถูกกระทำ หากจุดที่คนจะแสดงความเห็นอกเห็นใจ ในที่สุดก็มีเรื่องบานปลายกลายเป็นแผลเป็น ใครทำอะไรไม่ถูกใจก็ตั้งแง่แค้นอง เป็นเรื่องเป็นประเด็นและปัญหาเสียทุกอย่าง จากปัญหาที่มีกับคนบางคนก็กลายเป็นกลุ่มคน และสุดท้ายก็กลายเป็นว่ามีปัญหากับทีมผู้นำคริสตจักร สิ่งหนึ่งก็เป็นปัญหาติดตามมาจากอุปนิสัยส่วนตัวของเขา เป็นทำที่ที่ไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลง

มือที่สาม

ปัญหาไม่จบลงง่ายดายนัก เมื่อมีมือที่สามเข้ามาแทรกแซง ปัญหาแทบทุกเรื่องหากสามมีภรรยา กำลังมีเรื่องราวต่อกัน แต่มีมือที่สามเข้ามาสอดรู้ หรือทำให้เขาใจอีกฝ่ายหนึ่งไม่ญาติกับอีกฝ่าย เรื่องก็อาจจะจำไปสู่อันตรายในที่สุด บางคริสตจักรที่มีอะไรที่น่าสนใจมากอาจจะเป็นคริสตจักรใหญ่ มีทั้งเงินทอง มีทั้งเกียรติ มีทั้งโอกาสมากมายที่หลายคนฝันหวานอยากเข้ามาขุดทอง หรือเจาะบ่อน้ำมัน เริ่มเข้าไปตีสนิทด้วยกับสมาชิกบางครอบครัว ทำที่หวังดีแต่แท้จริงประสงค์ร้าย เข้ามามาแทรกแซงในคริสตจักรและทำตัวเป็นศิษยาภิบาลที่สอง ขออาสาเป็นผู้ดูแลฝ่ายจิตวิญญาณเสียเอง โดยล้าเส้นผู้นำคริสตจักรที่มีอยู่ บางคนน่าจะกลัวความนั้นเขาแอบไปตีท้ายครัว หมายถึงแอบเข้าหลังบ้านของคริสตจักรเข้าไปจับคนบางครอบครัว เข้าไปหาคนที่จิตใจบอบช้ำจากใครบางคนในคริสตจักร สร้างมิตรภาพอันมากกว่าพี่น้องธรรมดา ไปไหนด้วยกันบ่อยๆ

ใช้เวลาร่วมกันจนกระทั่งคนหลายคนมองไปว่าเหมือนทองแผ่นเดียวกัน

บางคนแยกกันเข้าไปในบ้านสมาชิกของคริสตจักรอื่นๆแล้วตั้งกลุ่มสามัคคีธรรมหรือกลุ่มเซลล์ขึ้นมีการเลี้ยงกินดื่มอย่างอิมพีพีมัน

ชักจูงนำเอาสมาชิกกลุ่มหนึ่งไปล้างสมอง หมายถึงกรอกข้อมูลผิดๆ สอนแบบผิดๆตรงนี้อันตราย ปัญหาที่สามมักสร้างปัญหาให้เกิดเรื่องเกิดราวไม่มีวันจบสิ้น ที่จริงแนวทางแก้ไขง่ายมาก คนที่เข้ามาแทรกแซงทำอะไรก็ให้รู้ว่างานทุกอย่างยอมมีระบบของเขาอยู่ ควรจะรู้สึกมีสามัญสำนึกเข้าออกตรอกซอยให้ถูกต้อง (ถ้ามาดีจริง)

อยากรับใช้พระเจ้าก็ออกไปตั้งคริสตจักรเสียเองดีกว่า ไม่ต้องดึงเอาสมาชิกของคนอื่นๆเขาไปเป็นพรรคพวกด้วย หว่านความแตกร้า

ตรงนี้พูดได้ว่าลำบากให้ทำตัวเป็นขยะของสังคม คริสเตียนบางคนก็ชอบเป็นคริสเตียนทัวร์ท่องเที่ยวไปตามโบสถ์นั้นโบสถ์นี้ไปท่องเที่ยวหาพระพรฝ่ายวิญญาณ

ไปหาหญ้าที่เขียวขจี บางคนไปร่วมกลุ่มเซลล์เสียทุกเซลล์ วันๆไม่ทำอะไรแต่ไปพบปะสังสรรค์ไปวันๆ ไม่ยอมบักหลักปักฐานที่ไหนสักแห่ง บางคนพออยู่ที่หนึ่ง4

เดือนก็ย้ายไปที่ใหม่ ลองคิดว่าความมั่งงหากโตได้ที่กำลังจะเกิดดอกออกผลอยู่แล้วเสีย

เจ้าของสวนต้นพลักย้ายต้นมะม่วงต้นนั้นไปไว้ที่ใหม่ดอกที่เคยคดแดงก็เหี่ยวเฉาไป กว่าจะปรับตัวได้กับที่ใหม่และกำลังออกดอกออกผล

เจ้าของสวนก็ย้ายมันไปที่ใหม่อีกเพราะคิดว่ามันน่าจะดูดีกว่า เหมาะสมกว่าทำอยู่แบบนี้ ถ้ามองย้อนว่าอีกปีก็ชาดิมะม่วงต้นนี้จะเริ่มออกผลให้คนได้เด็ดทานเสียที่

บางที่ชีวิตของหลายคนก็เป็นเช่นนั้นด้วย ทะเบียนสมาชิกไปกรอกไว้เสียแทบทุกคริสตจักร

แผนซ้อนแผน

บางคนคิดว่าเขาจะฝังตัวเข้าไปในกลุ่มหนึ่ง สร้างความสัมพันธ์เกิดขึ้นในกลุ่มเซลล์หรือกลุ่มแคร์ จากนั้นกะแผนการว่าพอกันแล้วก็จะยกพรรคพวกออกไปตั้งสำนักงาน หรือองค์กรของตัวเอง หรืออาณาจักรของตัวเอง แทนที่จะเป็นคริสตจักรของพระเจ้า แต่คนเหล่านี้จะไปไม่ได้ไม่กี่น้ำ น้ำเลี้ยงของเขาไม่มากมายพอ สักวันหนึ่งพี่น้องที่อยู่ในฝ่ายวิญญาณก็จะเริ่มเห็นทาสแท้ เห็นกลวง ต่อให้ไว้ลายเพียงใดก็ไม่อาจซ่อนพฤติกรรมที่แอบเก็บฝังไว้ในต่อมความคิด บางคนอยากตั้งองค์กรของตัวเองขึ้นมาอาจจะไม่ได้มีภาระใจอะไรมากมายกับพระราชกิจของพระเจ้า แต่ที่ทำไมเพราะกระเพาะอาหาร เพื่อชื่อเสียงและผลประโยชน์อะไรบางอย่าง

ตั้งคริสตจักรเพื่อใคร

เชื่อเถอะว่าไม่ช้าไม่นานเกินรอ คนที่มีมือไม่สะอาดพระเจ้าจะจัดการกับเขาเอง พระเจ้ายังทรงเป็นเจ้าของคริสตจักรอยู่เสมอ พระองค์ยังทรงดูแลพลไพร่ของพระองค์ ปัญหาในองค์กรหรือองค์กรบางที่ดูเหมือนยากที่จะแก้ไข เพราะเราไม่รู้จะทำอย่างไร จะตัดใครออกก็เหมือนหยิกเล็บก็เจ็บเนื้อ ทำอะไรไปก็ดูเหมือนว่าต้องระวัง แต่ถึงอย่างคริสตจักรก็ต้องมีจุดยืนชัดเจน ไม่ใช่ว่าปัญหาเกิดขึ้นปล่อยให้ปัญหาแก้ปัญหามองมันเอง อีกรู้จักชาติคริสตจักรก็ไม่เจริญเติบโต เพราะมีวุ่นแต่มาทะเลาะขัดเคืองใจกัน ย้ายจากโบสถ์หนึ่งไปอีกโบสถ์หนึ่งทำตัวเป็นชายสามโบสถ์ ถึงเวลาแล้วหรือยังที่คริสตจักรจะชัดเจนเรื่องธรรมนูญของคริสตจักร หันมาเดินตามระเบียบในกรอบที่ถูกต้อง และทำอะไรในหนทางของพระเจ้า ใครมีปัญหากับใครก็แก้ไขให้มันจบๆกันไป อย่าเอามาเป็นเรื่องส่วนตัว อย่าพยายามทำอะไรหาเรื่องหาราวกันเลย หันไปมองดูว่ามีคนจำนวนมากมายที่ต้องการความช่วยเหลือจากพวกเรา มันสำคัญนักหรือที่จะไปตั้งคริสตจักรซ้อนคริสตจักร มันจำเป็นไหมที่เราอยากรับใช้พระเจ้าแต่เมื่อเขาไม่สบายใจที่จะให้เราเข้าไปแทรกแซงในคริสตจักรของเขา

คิดใหม่ทำใหม่

คริสตจักรน่าจะหยุดได้แล้วกับปัญหาเรื่องคริสตจักรแตกแยกออกไปตั้งคริสตจักรใหม่ ถ้าไม่สบายใจที่จะอยู่เป็นสมาชิกก็ลาออกจากคริสตจักรให้มันถูกต้องแล้วไปเริ่มงานใหม่ทำอย่างนี้ก็ชัดเจนกว่า ไปหาคนที่เราคิดว่าไปกันได้ดีกว่าจะกัดฟันอยู่กันไป ใช่ว่าจะราวีหาเรื่องหาราวกัน คนที่พยายามจะแยกตัวออกไปก็ตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จอยู่ต่อไป ลองคิดว่าพระบิดาทรงทอดพระเนตรดูพวกเราพระองค์จะรู้สึกอย่างไรบ้าง พระองค์ไม่ต้องการให้มนุษย์พยายามสร้างคริสตจักรให้พระองค์หรือ อายพยายามทำงานให้พระเจ้า จำนวนคริสตจักรมากมายในทุกตำบล หรือทุกหมู่บ้านบางที่ใช่ก็คือสิ่งที่พระเจ้าต้องการที่สุดเสมอไป นอกเหนือจากการที่เรากลุ่มเล็กๆเรียนรู้อิสลามศึกษาค้นคว้ากันไว้ แม้ว่าจะมีการงานมากมายแท้จริงแล้วเราก็มีพระเจ้าองค์เดียวกัน ใครมีเรื่องราวกับใครก็เดินไปหาเขาและขอโทษยกโทษยกโทษต่อกันเสีย ดีกว่าเก็บปมไว้ไว้นอกเหมือนนรกอยู่ในดวงใจ แล้วเราจะไปป่าวประกาศบอกใครว่าพระเจ้าทรงเป็นความรัก ในพระองค์เรามีสันติสุขใจ ถ้ามัวแต่คิดใหม่ถ้าจะตั้งคริสตจักรซ้อนคริสตจักรคำตอบก็คือว่า วิธีการนี้ไม่มีในพระคัมภีร์ และไม่สมควรอย่างยิ่ง อยากรู้อะไรลองดูไบเบิล คริสตจักรเป็นของพระเจ้าพระองค์มีอำนาจสูงสุดในคริสตจักรเราทั้งหลายเป็นเพียงพระกายของพระองค์ เราเป็นพลเมืองของพระองค์ และหวังใจอย่างยิ่งว่าบทความดังกล่าวจะเป็นข้อคิด เตือนใจให้ทุกฝ่ายในคริสตจักรต่างๆทั่วไทยหันมาพิจารณาและใคร่ครวญ และร่วมกันสร้างคริสตจักรเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าอย่างแท้จริง เป็นคริสตจักรที่ขับเคลื่อนไปด้วยน้ำพระทัย และพระประสงค์ของพระเจ้าอย่างแท้จริง

ผิดหรือถ้าจะตั้งคริสตจักรสอนคริสตจักร ?

เขียนโดย Administrator

วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2010 เวลา 23:14 น. - แก้ไขล่าสุด วันพุธที่ 09 พฤษภาคม 2012 เวลา 20:29 น.

แม้สุดท้ายแล้วอาจจะพบว่ามึ่บางคนทีกระทำผิดพลาดไป เราทุกคนต่างก็ได้รับพระคุณพระเมตตา ก็ยินดีและพร้อมยกโทษและน่าจะอภัยกันได้ และเริ่มต้นใหม่ร่วมกันทำงานของพระเจ้า เสริมสร้างดูแลซึ่งกันและกันสนับสนุนกันและกันจนกว่าพระคริสต์จะเสด็จมา อาเมน.

ร่วมแสดงความเห็น หรือแบ่งปันข้อคิดได้..... (แต่ต้องอยู่ในพิจารณาของทีมเว็บมาสเตอร์) และข้อความที่แสดงความคิดเห็นขึ้นในเว็บไซต์นี้ ต้องมีชื่อนามสกุล และอีเมลล์ของผู้โพสเท่านั้นจึงอนุญาตให้โพสข้อความสู่สาธารณะชนได้ และท่านจะต้องรับผิดชอบกับข้อความที่โพสขึ้นมา